



ที่ ปจ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๗/๘๘

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองหนองก้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๑/ว ๔๕๖๙  
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้ดำเนินการ ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)” จึงจำเป็นต้องมีการล้างตลาด เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายโรคเลปโตสไปโรซิส เนื่องจากสถานประกอบการตลาดเป็นสถานที่สาธารณะที่มีกิจกรรม หลากหลาย มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และเป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของหนูที่อาจมีความเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิส และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับในปี ๒๕๖๖ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นภายใน สถานประกอบการตลาด ด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และประชาสัมพันธ์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบตามหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งตรวจแนะนำ และเฝ้าระวังสุขลักษณะของตลาดสด และตลาดนัด เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการจัดกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ” ไปยัง กรมอนามัยโดยตรง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาธิต อ่อนน้อม)  
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ  
โทร. / โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๔๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 จังหวัดปราจีนบุรี 7507  
 เลขที่รับ.....  
 วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ 11:50  
 ส.บ.ค.  อ.บ.ค.  ก.บ.ค.  
 ส.ก.บ.  ก.ก.บ.  ก.ก.บ.ป.  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ มท ๐๘๑๙.๑/ว ๕๕๖๖

พทศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๓/๓๑๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก กระทรวงสาธารณสุขว่า ได้ดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)” จึงจำเป็นต้องมีการล้างตลาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคเลปโตสไปโรสิส เนื่องจากสถานประกอบกิจการตลาดเป็นสถานที่สาธารณะที่มีกิจกรรมหลากหลาย มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และเป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของหนูที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคเลปโตสไปโรสิส และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับในปี ๒๕๖๖ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นภายในสถานประกอบกิจการตลาด ด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบตามหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งตรวจแนะนำและเฝ้าระวังสุขลักษณะของตลาดสด และตลาดนัด เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการจัดกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ” ไปยังกรมอนามัยโดยตรง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(๓)

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
 ผู้ประสานงาน นายกอบชาติ วิเชียรศรี ๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘  
 นางสาวสกุลสุภา อ่อนสุขใส

วริ)



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 เลขรับ 59512  
 วันที่ 27 ต.ค. 2566  
 เวลา.....

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๓/ ๓๑๔๖

กระทรวงสาธารณสุข กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 2866  
 วันที่ 27 ต.ค. 2566  
 1942

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสและติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย" สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)"

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code ข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการและแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส จึงจำเป็นต้องมีการล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคเลปโตสไปโรสิส เนื่องจากในสถานประกอบกิจการตลาด เป็นสถานที่สาธารณะที่มีกิจกรรมหลากหลาย มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนู ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคเลปโตสไปโรสิส และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับ ในปี ๒๕๖๖ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ภายในสถานประกอบกิจการตลาด ด้วยหลัก ๕ ประการ ได้แก่ ๑) Keep clean: การรักษาความสะอาด ๒) Avoid contamination: เลี่ยงการสัมผัสเสี่ยง ๓) Keep food products safe: ความปลอดภัยของอาหาร ๔) Reduce contact with animals: ลดการสัมผัสสัตว์ป่วย และ ๕) Stay safe, protect yourself: การป้องกันตนเอง นอกจากนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาใช้บริการให้เกิดความปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสและติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)" และประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบตามหลักสุขภาพีบาล พร้อมทั้งตรวจแนะนำ และเฝ้าระวังสุขลักษณะของตลาดสดและตลาดนัด เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ทำให้ตลาดมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งผลต่อการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กรุณาส่งรายงานผลติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๓๑๐๓

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)  
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข  
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย  
 สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ  
 โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๕๗  
 โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๘๖

## ข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการ

๑. ดาวนโหลตเอกสารสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข



### เอกสารในลิงค์ดาวนโหลต

- มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส
- คู่มือ ตลาดสดน่าซื้อ วิธีใหม่
- คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
- ๗ วิธี ล้างตลาด (Infographic)
- ขั้นตอนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

๒. QR Code สำหรับรายงานการจัดกิจกรรม "ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ"



รายงานผลการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ๑. นางสาวรุ่งลาวัลย์ พรรณขาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๘๗

๒. นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๕๗